
นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา  
สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) คร้ังที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันที่  26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามขา 

 
 ผู้มาประชุม                 เวลา 09.0๐ น. 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางจามจุรี  ศรีวรรณะ ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา จามจุรี  ศรีวรรณะ  
2 นายก้าน  ศรีสุขกาญจน ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา ก้าน ศรีสุขกาญจน ์  
3 นายบุญศรี  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 บุญศรี  โต๊ะสงิห์  
4 นางอาภรณ์  โต๊ะสงิห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์  
5 นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สมบูรณ์  บุญอ านวย  
6 นายสอน  ใจด ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สอน  ใจดี   
7 นายสิริพงษ์  สิริวฒุิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สิริพงษ์  สิริวุฒธิรรม  
8 นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สมชัย  ธรรมรักษ์  
9 นายกลา้  กมลเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 กล้า  กมลเลิศ  

10 นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 ทัศนา  ทรมีฤทธิ ์  
11 นายวฒุิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 วุฒิพงค์  แก้วงาม  
12 นายสธุี  สีจนัดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สุธี  สีจันดา  
13 ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล  สังวร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ณัชพล  สงัวร  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา สกาว  เมฆา  
2 นางอุษณีย์  วนิทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา อุษณีย์  วินทะไชย  
3 นายสพุจน์  พงศ์สมโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุพจน์  พงศส์มโพธิ ์  
๔ นายสวุรรณ  แสนแวทย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุวรรณ  แสนแวทย ์  
5 นายยนต์  จันทร์หา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสามขา ยนต์  จันทร์หา  
6 นางสาวอนนัตา  โพธิ์อุดม รองปลัดเทศบาลต าบลสามขา อนันตา  โพธิ์อุดม  
7 พ.จ.อ.ไพบูลย์  นามโน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลสามขา ไพบูลย์  นามโน  
8 นางสร้อยทอง ไชยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สร้อยทอง ไชยา  
9 นางสาวพชัรี   ประชุมศรี เจ้าพนักงานธุรการ พัชรี  ประชุมศรี  
 
เมื่อถึงเวลา  09.0๐  น.  ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล  สังวร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้ให้สัญญาณเรียก

สมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุม เช็คยอดผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุม     
จึงน าเรียนประธานสภาเทศบาล และประธานเปิดประชุม เวลา 09.10 น.  

- ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้  มีเกียรติ
ทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อม ดิฉันขอเริ่มการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ 
(สมัยที่ 2) คร้ังที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในวันนี้ ค่ะ 

 



 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1. ขอแจ้งยอดบริจาคบัญชีเงินบริจาคศูนย์พักคอยต าบลสาขา ได้ 101,500 บาท โดยหัก
ค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 บาท เพื่อจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 7,250 
บาท ให้กับเจ้าหน้าที่ (รพ.สต.บ้านเกาะแก้ว) เพื่อใช้เป็นโทรศัพท์กลางติดต่อสื่อสาร/จัดเก็บ
ข้อมูลบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และค่าน้ ามันรถ (ปฏิบัติงาน Covid-19)  

2. ต้องขอบคุณคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ ที่ร่วมรับมอบเตียง พร้อมที่นอน หมอน        
ผ้าห่ม จาก ท่าน ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด และ ท่าน ดร.รัชนี พลซื่อ     
จ านวน 200 ชุด เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสนามอ าเภอโพนทราย และศูนย์ LQ และศูนย์ 
CI / Covid-19 ของแต่ละต าบล เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.            
ณ หอประชุมอ าเภอโพนทราย ที่ผ่านมา ต่อไปขอเชิญผู้บริหาร ค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา วาระแจ้งให้ทราบ  

1. แจ้งงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามรายการเงินอุดหนุน
ส าหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถ่ิน ดังนี้ 

1. ก่อสร้างถนน คสล. สายจาก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้าน นายเจษฎา 
จันทร์ท า - ไปทาง หนองท่านาแซง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 87,000 บาท 

2. ก่อสร้างถนน คสล. สายจาก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ไปถึง ทางแยกหนอง
เอ่ียน หมู่ที่ 3 งบประมาณ 154,000 บาท 

3. ก่อสร้างถนน คสล. สายจาก ถนน คสล.เดิม - ไปถึง ถนน คสล.เดิม สายหมาก
ยางหนองพลับ หมู่ที่ 4 บ้านหมากยาง งบประมาณ 30,000 บาท 

4. ก่อสร้างถนน คสล. สายจาก บ้านนางกอง จันทร์หา - ถึงทางหลวงชนบท สาย
ข้างบ้าน นายอนุชา โต๊ะสิงห์ หมู่ที่ 7 บ้านหงษ์แก้ว งบประมาณ 338,000 บาท 

2. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตามรายการเงินอุดหนุนส าหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ 

1. ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกทางหลวงชนบท รอ 3012 ไปถนนลาดยาง 
ข้างบ้าน นายอนุศักดิ์ สาภูเมือง บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ 585,900 บาท 

2. ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกทางหลวงชนบท รอ 3012  ไปทางคอนกรีต
บ้านหมากยาง หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,065 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังทั้ง
สองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ 2,298,000 บาท 

3. ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกทางหลวงชนบท รอ 3012 (กม.ที่ 19+200) 
- ไปทางแยกบ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ 2 บ้านหนองทุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 4,600 เมตร หนา 
0.15 เมตร งบประมาณ 9,710,000 บาท 

3. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2565 จ านวน 2 โครงการ คือ 1. ซ่อมแซมระบบประปา ม.2 และ ก่อสร้างถนน คสล.      
รอบกุดสามขา    
 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 



 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ทราบ  - วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 
2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลฯ ได้น าเรียนต่อที่ประชุมในล าดับต่อไป เชิญค่ะ 

ทราบ  -  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 
ในฐานะเป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ขอน าเรียนให้         
ที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังนี้ 

 -  ตามที่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้รับรายงานการ
ประชุมสภาฯ จากเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา แล้วนั้น ได้ประชุมในวันที่ 24 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามขา เพื่อพิจารณา
ตรวจรายงานการประชุมสภาสามัญ (สมัยที่ 2) คร้ังที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม พ.ศ. 2564   

 -  ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดข้อมูลวาระการพิจารณาต่างๆ แล้วเห็นว่า
ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขจากเดิมแต่อย่างใด จึงขอรับรอง และลงลายมือชื่อไว้ในรายงานการ
ประชุมคร้ังนี้ ขอบคุณครับ 

  -  ได้ให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ       
(สมัยที่ 2) คร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในรายละเอียดข้อมูลรายงานการประชุม 
หรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

ที่ประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ 
(สมัยที่ 2) คร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 11 เสียง และ งดออกเสียง 
1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม  

 - ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องค้างพิจารณา 
4.1 เรื่องค้างพิจารณา การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ 

- เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาแล้วเสร็จในการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสามขา เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสามขา เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 



 

- ค่ะ ต่อไปเป็นการเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ของคณะกรรมการแปร
ญัตติ สืบเนื่องจากในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยประชุมสามัญประจ าปี 
สมัยที่ (2) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการในวาระ   
ที่หนึ่ง แห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสามขา เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว เมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.            
มีมติก าหนดระยะเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
(จ านวน 3 วัน) ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามขา  
 - วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
 - วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
 - วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

- และสภาเทศบาลได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 ท่าน พร้อมนี้
คณะกรรมการแปรญัตติ ให้ดิฉันในฐานะประธานสภา และได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน ตามก าหนดเวลาแล้ว 

 - แต่ก่อนที่คณะกรรมการแปรญัตติ จะได้รายงานบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติ
ต่อสภาแห่งนี้ ดิฉันขอชี้แจงในระเบียบข้อบังคับฯ กับท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
ค่ะ 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
พร้อมทั้งรายงาน และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่า ได้มี หรือไม่มี การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน หรือข้อใดบ้าง 

  การแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวด้วยการแปรญัตติ นั้น 
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค า
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงาน หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น และข้อ 51 ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติ หรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกัน หรือบกพร่องในสาระส าคัญที่
ประชุมสภาท้องถิ่น จะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ 
เฉพาะที่ขัดแย้ง หรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มี
การมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 



 

เฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป 
สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจาณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

  ถ้าขัดแย้ง หรือบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้น ในการพิจารณารวดเดีย ว        
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณา ข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม
วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับ
ไว้เท่านั้น ดิฉันขอน าเรียนเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

 - ดิฉัน ต่อไปขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานบันทึกของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสามขา เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุม เชิญครับ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์ บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลสามขา เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานบันทึกของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสามขา เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.  

 - ไม่มีผู้มายื่นญัตติเพื่อเสนอขอแปรญัตติแต่อย่างใด 

- คณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานบันทึกความเห็นต่อประธานสภาเทศบาลต าบล
สามขา โดยเสนอตามร่างเดิม ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด หรือข้อใด ตามมติ      
ของคณะกรรมการแปรญัตติ 

เหตุผล/ความเห็น 
- เนื่องจากร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
ท่ีสมาชิกสภาเทศบาลฯ รับหลักการในวาระท่ีหนึ่ง ครอบคลุมทุกด้าน เช่น การบริหารงาน
บุคคล (งบบุคลากร) งบด าเนินการ งบลงทุน งบอุดหนุน งบกลาง และงบประมาณกิจการ
เฉพาะการประปา ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 

- โดยกระผมประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงรายงานบันทึกมายังประธานสภา
เทศบาลต าบลสามขา เพื่ อส่ งรายงานให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 50 ) 
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นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 



 

 - ตามท่ี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสามขา เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นเสนอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณา
อย่างถี่ถ้วน รอบคอบแล้ว มีมติให้คงร่างเดิมแห่งเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสามขา      
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้    
คงร่างเดิมแห่งเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสามขา เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติเสนอฯ ข้างต้น 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสามขา เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

4.2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 วาระท่ีสาม ขั้นลงมติ 

วาระท่ีสาม ขั้นลงมติ 

 - ค่ะ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 วาระที่สาม ขั้นลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

 - ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
หรือไม ่

 -  ต่อไป ดิฉันจะขอมติทีป่ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
สามขา โปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสามขา เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 11 เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

 - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาทุกท่าน ค่ะ เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ ได้มีมติ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสามขา เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครบทั้งสามวาระแล้ว 

 -  ต่อไปจะได้จัดส่งร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และจะได้ประกาศบังคับใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

- ในวาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญค่ะ 
 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ในวาระ
อ่ืนๆ ผมขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการอนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ดูดทรายในพ้ืนที่ต าบลสามขา 6 จุด)  เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีรายได้ของท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในอัตราค่าตอบแทนการประกอบกิจการดังกล่าว และเพ่ือ
การบริหารจัดการรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่วาจะเป็นการพัฒนาชุมชน/แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ี
น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

- มีท่านใดจะเสนอ หรือไม่ เชิญค่ะ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์ บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   
สามขา เขต 1 ส าหรับการประกอบกิจการดูดทราย เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์
ก่อสร้างในพ้ืนที่ต าบลสามขา นั้น ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีทั้งผลดี และผลเสีย    
ซึ่งหากผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎข้อก าหนด/เงื่อนไขของชุมชน หรือประกอบกิจการ
ที่มีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด หรือที่ส าคัญต้องช าระค่าตอบแทน (เพ่ืออนุญาตให้ดูด
ทราย หรือต่อใบอนุญาต) ให้กับเทศบาลต าบลสามขาภายในก าหนด  และเพ่ือให้การ
จั ด เ ก็ บภาษี เ กิ ดประสิ ทธิ ภ าพสู ง สุ ด  จึ ง ขอ ให้ ต ร วจสอบการยื่ น เ สี ยภ าษี                  
ของผู้ประกอบการให้ครบทุกรายด้วย ซึ่งเป็นผลดีกับเราเพ่ือจะมีรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีเพ่ิมข้ึน ส าหรับพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ขอบคุณครับ  

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายก้าน ศรีสุขกาญจน์ รองประธานสภาเทศบาลฯ   
จากข้อหารือของผู้บริหารข้างต้น เกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินฯ ในการประกอบกิจการดูดทรายในแม่น้ ามูล นั้น เพ่ือป้องกันปัญหา/
ผลกระทบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต่อชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม ก็ขอให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องของการใช้เส้นทางบรรทุกทราย 
เนื่องจากพ่ีน้องประชาชนต าบลสามขาของเราท าเกษตรกรรม (นาปี-นาปรัง) อยู่ตลอด
ฤดูกาลจึงส่งผลกระทบ ในเรื่องของการใช้เส้นทางเป็นอย่างมาก ผมจึงขอน าเรียนว่า
ควรมีการเชิญผู้ประกอบการท่าทรายทุกราย ประชุมเพ่ือท า MOU เพ่ือให้เกิดเป็น
ข้อตกลง/เงื่อนไขในการปฏิบัติที่เข้าใจตรง และยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย ขอบคุณครับ 

- มีท่านใดจะเสนอ หรือไม่ เชิญค่ะ 

 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว เมฆา 
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายกล้า กมลเลิศ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

นายกล้า กมลเลิศ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ 
รองประธานสภาเทศบาล 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 



 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอนันตา โพธิ์อุดม รองปลัดเทศบาลต าบลสามขา 
ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการก าหนดวิธีการ และอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา 
9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2562 ซึ่งสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้มีมติ
เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ในคราวประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นั้น ขอสรุปให้ที่ประชุมได้ทราบ ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ 
จะส าเนารายละเอียดให้ทราบ (เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสามขา เรื่องการก าหนด
วิธีการ และอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. 2562)  

ข้อ 5 บุคคลใดที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลสามขา ตามกรณีดังต่อไปนี้ 
 1. เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้าง หรือเผาป่า 
 2. ท าด้วยประกาใด ให้เป็นการท าลาย หรือท าให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หินที่กรวด 
หรือที่ทรายในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 
 3. ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน 
 บุคคลนั้นจะต้องเสียค่าตอบแทนให้กับเทศบาลต าบลสามขา ตามอัตราที่ก าหนดใน
บัญชีแนบท้ายเทศบัญญัตินี้ โดยให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลสามขา 
 ผู้ได้รับอนุญาตต้องระบุระยะเวลาที่ขอใช้ และจ านวนที่ดินที่ต้องการขอเป็นไร่ หรือ
ลูกบาศก์เมตร 

ข้อ 6 ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ยื่นแบบรายการเสีย
ค่าตอบแทนตามแบบที่เทศบาลต าบลสามขาก าหนด พร้อมช าระค่าตอบแทนเป็นรายปี ดังนี้ 
 ในกรณีคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด มีมติ
เห็นชอบให้ต่อใบอนุญาต หรืออนุญาตให้ดูดทราย ให้ช าระค่าตอบแทนให้กับเทศบาลต าบล
สามขาภายในก าหนด 60 วัน นับแต่วันที่มีมติเห็นชอบอนุญาต 
 ถ้าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตมีก าหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปี ให้เสียค่าตอบแทนเท่ากับ
หนึ่งปี ส่วนระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตมีก าหนดเกินกว่าหนึ่งปีขึ้นไปเศษของปีให้คิดเป็นหนึ่งปี 
 การด าเนินการออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต การยกเลิก และการเพิกถอนตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์แต่ละขึ้นตอนของกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องนั้น 

ข้อ 7 การช าระค่าตอบแทน นั้น ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 5 ยื่นค าขอช าระค่าตอบแทน
ตามแบบที่ก าหนดพร้อมกับเอกสาร และหลักฐาน (การช าระค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ถือ
ว่าสมบูรณ์เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน และลงชื่อไว้เป็นการถูกต้องแล้ว) 

ข้อ 8 ผู้ได้รับอนุญาตรายใด มีหน้าที่ต้องช าระค่าตอบแทนเป็นรายปี หากไม่ช าระ
ค่าตอบแทนภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อ 6 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

- มีท่านใดจะเสนอ หรือสอบถาม หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปราย ในการประชุม
วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ เ ข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ปิดประชุม         
เวลา 12.30  น. 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางสาวอนันตา  โพธิ์อุดม 
รองปลัดเทศบาล 



 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ตามประกาศฯ ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) 
คร้ังที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

 
            ณัชพล   สงัวร    
                            ( ณัชพล   สังวร ) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา 
 
 
 

 

             คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม พ.ศ. 2564         
 
 
               กล้า  กมลเลิศ       สมบูรณ์  บุญอ านวย         อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์
            ( นายกลา้  กมลเลิศ )             ( นายสมบูรณ์  บุญอ านวย )               ( นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ )  
          กรรมการตรวจรายงานฯ        ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ            เลขานุการตรวจรายงานฯ 
 
 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้รับรองการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 2)   
คร้ังที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

 จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 
           จามจุรี   ศรีวรรณะ             ผู้รับรองรายงานการประชุม            

                       ( นางจามจุร ี  ศรีวรรณะ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา  


